

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

### CHG – เขาว่า อยู่ยง(สั้น)... จันทก็ถือสิ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในลี้จั่วหัว...** ประโยคนี้ แปลง่ายๆ ว่า ถ้าจะเล่นหวังจับเสือมือเปล่ากับเขา หรือ ยิ่งเล่นสั้นๆ จบในวันด้วยแล้ว อย่าหวังเลยว่า เขาจะยอมให้เราได้กำไรเป็นกอบเป็นกำได้ง่ายๆ ถ้าอยากได้ ต้องเห็นถ้อยยาวๆ หรือ ถือเป็นรอบๆ ไป... แต่ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยจะมีรอบยาวๆ ให้สำหรับผู้ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับหุ้นเขาซักเท่าไร ถ้าไม่ถือเป็นปีๆ และซื้อในยังหวัะที่ต่ำๆ จริงๆ มาก่อน ก็อาจจะหวังยากหน่อยแหละ อ้าว แล้วมาว่ากันตรงนี้ ไม่เข้าไปหน่อยหรือ อาจจะเป็นยอดๆ เหมือนรอบๆ ที่ผ่านมาก็ได้นะเนี่ยที่เหนือระดับ 2.80-2.90 หรือไม่เกิน 3.00 เน้น พื้นที่ High เดิมเลยก็ว่าได้ ถ้าเอาราคาตรงนี้ไป แล้วเกิดลงขึ้นมา ก็ใช้เวลาอีกเป็นปีๆ เลยนะ กว่าจะขึ้นมาเท่าทุนให้ ... ก็ใช่แหละครับ แต่ถ้าเริ่มจะเอาขึ้นจริงๆ ละ ไม่น้อยนะที่จะมีระยะทางในการวิ่งขึ้น แล้วก็อย่างว่า ใครที่ไหนกันล่ะครับ จะปล่อยให้มันขึ้น ถ้าเขาจะลงจริงๆ หรือ คงจะไม่ถือไว้จนราคาลงไปต่ำๆ แล้วจะรอเป็นปีๆ ให้ขึ้นมาเท่าทุน... ถ้ารักจะเล่น รักจะเก็งกำไร นอกจากจุดซื้อ และเป้าหมาย ก็ยังต้องมี จุดหนี หรือ Stop Loss ไว้ด้วยเสมอ อย่างไรก็ตาม ยังไง ถ้าจะเจ็บอีกครั้งก็ไม่มากเท่ากับโอกาสที่จะเห็นเป็นน้ำเป็นเนื้อ... ซึ่งก็หวังว่า รอบนี้ หรือ ยาวๆ ไปถึงปีหน้า ราคาหุ้น CHG จะมี New High แบบ All Time High กับเขาเสียที... แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมันใจอะไรเต็มร้อยนะครับ เพราะจะไปหุ้น CHG นั้น ไม่ค่อยจะถูกกับเหนือเมฆซักเท่าไร อย่างว่าแต่คนเล่นเลยที่เข้าไปยุ่งแล้วเขาจะโกรธ คนเชียร์อย่างเหนือเมฆเนี่ย เข้าไปบอกชอบเขาที่ไร พ่อแม่เขา หรือคนคุมไม่พอใจ ไล่ตีกระเจิงบ่อยไป

**ดูตามเกม...** ถ้าวินนี้ จะพัก ก็ไม่ว่า และคงไม่แปลกใจ แต่ถ้าไม่หลุดจนเสียรูปแบบขาขึ้น การจะเล่นเกมยื้อหรือถือกับเขาไปนานๆ ก็ยังถือว่า น่าสนใจ ถ้าเห็น All Time High เมื่อไหร่ ก็ยิ่งดีนะครับ

- แนวรับ** : ... 2.94-2.86 **ราคานี้ ยังน่าจะสม หลุด 2.70 ไม่ถือหุ้น**
- เป้าหมาย** : ... 3.20-3.30 **แค่คิดจะขาย ยืน 3.30 ได้ ก็มองยาวได้**

Price Chart...(CHG)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น CHG...** การมองยาวๆ ก็จะต้องหมายถึง การมองเป้าหมาย อย่างน้อยๆ ที่ 5.00-5.50 ซึ่งก็เป็นไปตามเป้าหมายที่มาจากรูปแบบการเรียงตัวของ MA. โดยในภาพนี้ เป็นภาพของ MA. ในกราฟรายวัน ซึ่งถ้าเข้าไปดูในกราฟรายสัปดาห์ ก็จะเห็นรูปแบบของ MA มีการเรียงตัวในลักษณะแบบเดียวกัน เป็นอันว่า จะเป็นหุ้นที่แข็งแกร่งมาก หรือ เป็นกระทิงตัวใหญ่ๆ กันเลยทีเดียว... แล้ว ถ้าไปเกิน 3.30 ได้นั้น จะมองว่าเป็นการขึ้นในคลื่น 3 ใหญ่ๆ เลยก็ว่าได้ ก็ลองๆ ไปหาดูว่าถ้าจะนับเป็นคลื่น 3 เป้าหมายจะไปได้อย่างน้อยๆ เท่าไรกัน... แต่ทั้งหมดนี้ ถ้าเห็นการลงมามากกว่า 2.7 ก็ต้องหนีกันก่อนเลยนะครับ ไม่อย่างนั้น ติดคุกนานได้

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีอี เคย์ เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มิได้วัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน